

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, คาดเงินทุนยังไหลเข้าตลาดหุ้น-บอนด์ไทย

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่กระแสเงินทุนยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ของไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้เงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่าได้ในช่วงนี้

*ดอลลาร์, ยูโร และเยน ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนกำลังรอเหตุการณ์สำคัญๆ ในตลาด เช่น การแถลงต่อสภาองเกรสของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในกลางสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ใหม่ ถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด

*นักวิเคราะห์จากเจพีเอ็มอร์แกน คาดว่า นางเยลเลนจะกล่าวปกป้องหลักการที่วางเสถียรภาพทางการเงินควรเป็นประเด็นหลัก ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมกฎระเบียบ

*ขณะที่จะมีการประชุมทบทวนนโยบาย ของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ในวันพุธนี้, การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนในวันพุธนี้ และการรายงานตัวเลขผลประกอบการจากธนาคารชั้นนำทั่วโลกในสัปดาห์นี้ ทำให้คาดว่าภาวะซื้อขายจะซบเซาในช่วงนี้

*ตลาดจะจับตาการแถลงของ นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ต่อคณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจและการเงิน ของรัฐสภายุโรป ในวันนี้ด้วย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.165 บาท

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.14/18 จาก 32.17/19 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.125/195 จาก 32.18/20 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.36/38 จาก 101.36 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3601/02 จาก 1.3608 เมื่อวันศุกร์

"วันนี้แข็งค่าต่อ คงจะหวังเรื่องของ capital inflows ได้อยู่ เพราะ ตลาดหุ้นภูมิภาคเข้านี้ก็บวกขึ้นมา ของเราก็น่าจะบวกตาม ต่างชาติก็ยิ่งซื้อทั้งหุ้นทั้งบอนด์ ถือว่าบาทช่วงนี้วิ่งได้ดีขึ้น หลังจากอันมานาน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากแรงหนุน ของการไหลเข้าของกระแสเงินลงทุน ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาท ที่เริ่มกว้างขึ้นในช่วงนี้ ยังเปิดโอกาส ให้นักเก็งกำไรเข้ามาในตลาดได้มากขึ้น โดยประเมินแนวต้านในวันนี้ไว้ที่ 32.10 ส่วน แนวรับอยู่ที่ 32.25

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ ให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้